

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการศึกษาวิชาการบัญชี 2 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
บข.บ.การบัญชี ชั้นปีที่ 2 โดยใช้ “บทเรียนสำเร็จรูป”
คณะผู้วิจัย อาจารย์ปภาพิศ ศรีสว่างวงศ์ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปีที่วิจัย 2553

บทคัดย่อ

การพัฒนาการศึกษาวิชาการบัญชี 2 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี บข.บ.การบัญชี ชั้นปีที่ 2 โดยใช้ “บทเรียนสำเร็จรูป” มีความมุ่งหมายการวิจัยเพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูป และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของชุด การสอนบทเรียนสำเร็จรูป วิชาการบัญชี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี บข.บ.การบัญชี ชั้นปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยเลือกมาจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี บข.บ.การบัญชี ชั้นปีที่ 2 หมู่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 100 คน โดยวิธีเจาะจง นักเรียนที่กำลังเรียนรายวิชาการบัญชี 2 หมู่ 3 จำนวน 33 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ ชุดการสอน บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เงินสดและเงินฝากธนาคาร วิชาการบัญชี 2 แผนการสอน โดยใช้ชุดการสอนบทเรียน สำเร็จรูป แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบก่อนเรียน จากการใช้ชุดการสอนบทเรียน สำเร็จรูป ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2553 ทำการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ ค่าสถิติ ทดสอบที (t-test Statistic)

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูป วิชาการบัญชี 2 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี บข.บ. การบัญชี ชั้นปีที่ 2 เป็น 80.33/88.30
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชี 2 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี บข.บ.การบัญชี ชั้นปีที่ 2 หลังการเรียนด้วยชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูป อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

ข้อเสนอแนะในการวิจัย คือ ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและนวัตกรรมในรูปแบบอื่น ๆ หรือสร้างชุดการสอนเพื่อใช้กับรายวิชาอื่น ครูผู้สอนให้ความสนใจในวิธีการสอน โดยใช้ชุดการสอน อย่างละเอียด และเตรียมใบงานให้นักเรียนปฏิบัติด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีทักษะในการสอน โดยใช้ชุดการสอนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก การสอนโดยใช้ชุด การสอนทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นและส่งผลให้นักเรียนจบหลักสูตรตาม เป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY